

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
KHOA XÃ HỘI & NHÂN VĂN

Mã học phần: 71PSYT40013

Mã nhóm lớp HP: 232_71PSYT40013_01

Thời gian làm bài: 90 (phút)

Hình thức thi: **Tự luận Lần 1**

Cách thức nộp bài phần tự luận (Giảng viên ghi rõ):

- SV gõ trực tiếp trên khung trả lời của hệ thống thi.

Trường hợp lâm sàng

Thân chủ MT, 8 tuổi, giới tính Nam, được ba mẹ dẫn đến khám tâm lý với lý do học không nhớ. MT. Là con 1/2, em gái tên Mai 6 tuổi, sống trong đại gia đình với những thành viên như: Ông bà nội, khoảng 80 tuổi, hưu trí: MT là cháu đích tôn, được ông bà cưng chiều hết mực. Từ nhỏ, bà nội bắt MT ngủ cùng bà đến bây giờ.

Cô Hai, 55 tuổi: không lập gia đình, sống chung nhà. Cô Hai lớn hơn ba của MT 20 tuổi, nên lúc bà nội sinh ba của MT, cô Hai coi ba của MT như con và chăm sóc rất nhiều. Khi ba mẹ của MT quen nhau, cô Hai là người phản đối kịch liệt vì cho rằng mẹ của MT học không cao, không đảm đang. Cô út, 30 tuổi, du học Anh từ lúc 20 tuổi, về VN khoảng 3 năm nay, tính tình phóng khoáng. Cô út hay lên án việc học quá nhiều của MT. Cô Út nghĩ rằng MT nên ngủ riêng và tự lập hơn. Tuy nhiên, cả nhà đều không đồng ý với điều này vì cho rằng MT chỉ cần học, không cần phải làm gì khác, việc tự lập lớn lên tự biết. Ba của MT 35 tuổi, làm nghề kinh doanh điện thoại di động tại nhà. Ba của MT nhận được sự chăm sóc bảo bọc từ nhỏ của ông bà nội và cô Hai. Ba của MT học đến lớp 12 và không muốn học nữa. Ba của MT đi chơi nhiều trong 5 năm sau khi tốt nghiệp 12. Trong thời gian đó ba quen mẹ và lập gia đình khi 25 tuổi. Ba của MT khá nhu nhược trong gia đình, không có chính kiến, thường nghe theo lời cô Hai. Tuy nhiên, ông rất thương vợ và 2 con. Mẹ của MT 30 tuổi, từng học Cao đẳng kế toán, hiện làm kế toán cho trường mẫu giáo tư nhân. Mẹ là người chịu khó, tiết kiệm. Mẹ không có tiếng nói trong gia đình chồng. Mẹ lấy ba lúc mẹ 20 tuổi. lúc đó mẹ vẫn đang học Cao Đẳng, nhưng vì có thai với ba nên mẹ và ba làm đám cưới. Tuy nhiên, thai không khoẻ nên bị sảy thai lúc 4 tháng (là bé trai). Sau đó 1 năm, mẹ tiếp tục sảy thai lúc 2 tháng. Thời gian đó, mẹ chịu nhiều áp lực của cô Hai và bà nội, họ cho rằng mẹ không khoẻ để có thể sinh con.

Em gái MT (tên Mai), 6 tuổi, học lớp 1: học tốt, sức khoẻ tốt, có mối quan hệ ôn hoà với các thành viên trong gia đình. Hầu như chưa thấy vấn đề gì khác thường.

Ca mẫu đã được giấu tên, lược bỏ 1 số chi tiết để đảm bảo tính bảo mật cho TC nhưng vẫn đảm bảo dữ kiện cho SV chuyên ngành thực hành phân tích case. Case mẫu chỉ dùng trong việc học tập và nghiên cứu chuyên ngành.

Câu hỏi 1: (4 điểm) Anh/chị hãy vận dụng một trong các trường phái lý thuyết Tham vấn trị liệu tâm lý đã học để phân tích các vấn đề tâm bệnh của trường hợp trên.

Câu hỏi 2: (2 điểm) Anh/chị hãy đưa ra giả thuyết chẩn đoán cho trường hợp trên

Câu hỏi 3: (4 điểm) Anh/chị hãy trình bày kế hoạch can thiệp/trị liệu cho trường hợp trên

Ngày biên soạn: 23/4/2024

Giảng viên biên soạn đề thi: ThS. Hoàng Dương

Ngày kiểm duyệt: 23/4/2024

Trưởng (Phó) Khoa/Bộ môn kiểm duyệt đề thi: TS. Phạm Văn Tuấn